



ประกาศมาตรการของคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการและให้ความช่วยเหลือฉุกเฉิน มจร.  
หลังพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  
ฉบับที่ 1/2564

ตามที่ศูนย์ปฏิบัติการและให้ความช่วยเหลือฉุกเฉินต่อสภาวะวิกฤตโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หรือ ศูนย์ COVID-19 มจร. ได้รับแจ้งว่ามีนักศึกษาติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2564 จำนวน 1 ราย และขณะนี้นักศึกษารายดังกล่าวได้เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

คณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการและให้ความช่วยเหลือฉุกเฉิน มจร. จึงกำหนดมาตรการในการดำเนินการดังต่อไปนี้

1. ประกาศปิดอาคารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี โรงอาหารและโรงฝึกพลศึกษา (โรงยิม) อาคารพระจอมเกล้าราชานุสรณ์ 190 ปี ตั้งแต่วันที่ 23 - 28 มีนาคม 2564 และมอบหมายให้สำนักบริหารอาคารและสถานที่ ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อและทำความสะอาดตามมาตรฐานทางสาธารณสุข ทั่วพื้นที่ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

2. สืบสวนหาผู้ใกล้ชิดกับผู้ป่วย และสอบสวนวงจรการแพร่กระจายเชื้อของผู้ป่วยดังกล่าวเพื่อกำหนดให้ผู้ที่มีความเสี่ยงภายในระยะเวลา 14 วัน ก่อนวันที่ 23 มีนาคม 2564 แบ่งเป็นสองระดับคือ

2.1 ระดับความเสี่ยงสูง (PUI) ซึ่งเป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดกับนักศึกษา และไม่ได้สวมหน้ากาก ให้หน่วยงานแจ้งรายชื่อมายังฝ่ายเลขานุการศูนย์ COVID-19 มจร. เพื่อประสานงานกับผู้ที่รับผิดชอบในการขอรับการตรวจคัดกรองตามมาตรการของรัฐ โดยมหาวิทยาลัยรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด และกักตัวกับบริเวณเพื่อดูอาการ โดยหยุดเรียนหรือหยุดงานอย่างน้อย 14 วันโดยไม่ถือเป็นวันลา

2.2 ระดับความเสี่ยงต่ำ อาจารย์และนักศึกษาที่เรียนห้องเดียวกัน ผู้พักอาศัยห้องพักข้างห้องผู้ป่วยที่พูดคุยกับผู้ป่วย โดยไม่สวมหน้ากากให้หน่วยงานแจ้งรายชื่อมายังฝ่ายเลขานุการศูนย์ COVID-19 มจร. และให้กักตัวกับบริเวณดูอาการ โดยหยุดเรียนหรือหยุดงานอย่างน้อย 14 วันโดยไม่ถือเป็นวันลา และหากเกิดอาการมีไข้ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก หายใจเหนื่อยหอบ โปรดแจ้งข้อมูลไปยังฝ่ายเลขานุการศูนย์ COVID-19 มจร. ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2470 8021 ทันที เพื่อดำเนินการประสานงานและดำเนินการตามขั้นตอนมาตรฐานในเบื้องต้นต่อไป

ทั้งนี้ตามแนวทางของกรมควบคุมโรค ผู้ที่มีความเสี่ยงสูงและต้องไปตรวจคัดกรองโรค คือ สมาชิกในครอบครัวเดียวกันกับผู้ป่วยที่มีการใกล้ชิดกัน ผู้ที่ได้พูดคุยกับผู้ป่วย 5 นาทีขึ้นไป ผู้ป่วยมีอาการไอ จาม รด และ

ผู้ที่อยู่ในสถานที่อับอากาศกับผู้ป่วยเกิน 15 นาทีโดยไม่สวมหน้ากากอนามัย สำหรับพฤติกรรมอื่น ๆ เช่น การพักอยู่อาคารเดียวกันกับผู้ป่วย การใช้พื้นที่สาธารณะเดียวกันกับผู้ป่วยนั้นมิได้เป็นเหตุให้เกิดความเสี่ยงสูง จึงไม่ควรตระหนกแต่ควรระมัดระวัง รักษาความสะอาด ไม่ไปในที่สาธารณะ และหมั่นประเมินสุขภาพของตนเองอยู่เสมอ

มจร. มีความห่วงใยในสถานการณ์ที่เกิดขึ้น และขอให้นักศึกษา คณาจารย์ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ปฏิบัติตามประกาศที่เกี่ยวข้องกับมาตรการป้องกันและควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด และรายงานเมื่อท่านทราบว่าตนเองหรือผู้ใกล้ชิดมีความเสี่ยง หรือติดเชื้อ ได้ที่ <http://bit.ly/Wereport> เพื่อให้มหาวิทยาลัยได้ทราบและประสานงานในการจัดการผลประโยชน์และความคุ้มครองจากประกันภัยส่วนบุคคลคุ้มครองการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Coronavirus (2019-nCoV)) และส่วนที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ในโอกาสแรก

หากมีความคืบหน้าเพิ่มเติม คณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการและให้ความช่วยเหลือฉุกเฉิน มจร. จะแจ้งให้ทราบเป็นระยะต่อไปผ่านทาง <https://covid-19.kmutt.ac.th/>

ประกาศ ณ วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2564

คณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินโควิด-19